



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23216

หน้า: 12 (บนซ้าย)

Col.Inch: 23

Ad Value: 19,550

PRValue (x3): 58,650

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนทำเกษตรผสมผสานส่งเสริมปลูกข้าวแซมสวนยาง

กยท.หนุนทำเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมปลูกข้าวแซมสวนยาง

กยท. : ดร.ธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่า 50 ต้น ซึ่งเมื่อสินค้าหมด จะทยอย การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สั่งซื้อจากสหกรณ์การเกษตรต่างๆ เปิดเผยว่า กยท. ได้สนองนโยบาย เป็นระยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ ดร.ธีรวิช กล่าวว่านอกจากนี้ กยท. ช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว และเร่ง ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวน ระบายข้าวออกจากพื้นที่การผลิต โดย ยาง ทำอาชีพเสริมในช่วงว่างต้นเล็ก กยท. ได้รับซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดกรีด ทั้งนี้ ในบาง พื้นที่มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูก ดีจากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ข้าว เป็นพืชร่วมยาง เช่น พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 ต้น (1,800 ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม) เพื่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังซึ่ง กยท. จำหน่ายให้แก่ข้าราชการ พนักงาน สาขาย่านตาขาว ได้พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้ทำเกษตรแบบผสม ผลิต และประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบ ผลผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ราคาสูง เกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก ภาวะราคาสินค้าตกต่ำ โดยเฉพาะ 165 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา ณ จุดป็นน้ำใจ 2 อย่างยิ่งในหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนา แห่ง ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ริเริ่มนำข้าวมา ปลูกในสวนยาง จนกลายเป็นกิจกรรม จำหน่ายข้าวไปตาม กยท. ทั้ง 45 แห่ง สร้างความสามัคคีและกลมเกลียว ระหว่างเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องใน ทั่วประเทศต่อไป คาดว่ารวมประมาณ ชุมชนด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

กรอบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)

Circulation: 900,000

Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5508

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 13.38 Ad Value: 29,436

PRValue (x3): 88,308

คลิ๊ป: ลีลี

ภาพข่าว: ถกไตรภาคี



ถกไตรภาคี - ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (แถว
นั่งที่ 2 จากขวา) พร้อมคณะ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ภายหลังจากประชุม
สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council :
ITRC) เพื่อหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ
โลก ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเร็วๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: กีฬา/-

วันที่: เสาร์ 19 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 21487

หน้า: 10(ขวา)

Col.Inch: 14.02 Ad Value: 22,432

PRValue (x3): 67,296

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: "กยท." เผยนโยบายด้านเศรษฐกิจของ "ทรัมป์"

“กยท.” เผยนโยบายด้านเศรษฐกิจของ “ทรัมป์”

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งออกยางพาราไปสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ประมาณ 16,500 ตันมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 5 ของโลก โดยยางที่ส่งออกจะเป็นยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น เมื่อพิจารณาแนวโน้มด้านเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ในเดือนมกราคมปีหน้า พบว่า นโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช่วงแรก อาจส่งผลให้ อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน แต่ในที่สุดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ส่งผลดีกับราคายางในไทย เพราะการค้ำขายยางระหว่างประเทศเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เมื่อคิดกลับเป็นเงินบาทจะมีราคาเพิ่มขึ้น “คาดว่า สถานการณ์การส่งออกยางไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาง ส่วนนโยบายการนำจะใช้นโยบายการค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการค้าเน้นนโยบายที่แข็งกร้าว ซึ่งจะนำไปสู่การพิพาท” ดร.ธีรชัย กล่าวในที่สุด.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

workpointtv <http://workpointtv.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:29 Site Value: 30,000

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: เกษตรกรเตรียมเฮ! ยางพาราไทยยังเนื้อหอม จีนเจรจาซื้อปีละกว่า 4 หมื่นตัน

เกษตรกรเตรียมเฮ! ยางพาราไทยยังเนื้อหอม จีนเจรจาซื้อปีละกว่า 4 หมื่นตัน

16 พ.ย. 2559 (22:58 น.)

183 จำนวนการดู 0 จำนวนการแชร์ แชร์เรื่องนี้    



วันที่ 16 พ.ย. 2559 นายอภัย สอนหลีกทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางผลงสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যทท.) เปิดเผยว่า ธนาคารจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 8 แห่ง ซึ่งเป็นผู้ให้การรับรองกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปยางขนาดใหญ่ของประเทศจีน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ล้อรถ ล้อเครื่องเครื่องปั้น ได้เดินทางมายัง สยท. และมีการพูดคุยเจรจากันที่สำคัญงานนี้เรื่องการค้าซื้อขายยาง โดยจะซื้อรับซื้อยางประมาณ 30,000 – 40,000 ตัน / ปี

จากนั้น 10 กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์จากเมืองชิงเต่า ประเทศจีนจะเดินทางไปดูงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางของสมาชิก สยท. ที่ จ.ระยอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น

นายอภัย กล่าววว่า เกี่ยวกับเรื่องยาง ได้รับทราบจากผู้บริหารระดับว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสนใจและมีความเป็นห่วงอย่างมาก

การใช้ยางภายในประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดำเนินการไว้ 8 กระทรวง นำยางมาใช้ จำนวน 100,000 ตัน โดยมอบหมายให้สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งปรากฏว่า ยังสามารถซื้อยางได้ประมาณ 2,000 ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้พื้นที่สวนยางพาราในภาคใต้ หลายจังหวัดกำลังอยู่ในช่วงมรสุมฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ จ.พัทลุง จ.สงขลา ฝนได้ตกลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางจุดบางพื้นที่ไม่สามารถกรีดยางได้ มาเป็นระยะหลายวันแล้ว แม้ว่าราคายางจะขยับขึ้นก็ตาม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ <http://www.bangkokbiznews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:30

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: ยังถูกกดดันจากเงินทุนไหลออก แต่มีโอกาสฟื้นตัวต่อ

ยังถูกกดดันจากเงินทุนไหลออก แต่มีโอกาสฟื้นตัวต่อ

ADVERTISEMENT

UOBKH แนวโน้มตลาดวันนี้ : ยังถูกกดดันจากเงินทุนไหลออก แต่มีโอกาสฟื้นตัวต่อ

ตลาดหุ้นวานนี้ฟื้นตัวตามที่เราคาด หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับขึ้นมาถึงระดับ 2.20-2.40% ซึ่งเป็นระดับที่ความเร็วของการปรับขึ้นน่าจะเริ่มชะลอลง และทำให้ตลาดอาจตั้งหลักหรือเริ่มทรงตัว 2.2% เริ่มชะลออัตราการขึ้น นอกจากนี้ยังผลบวกจากการที่ MSCI ปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยขึ้น 0.07% อย่างไรก็ตาม เราคาดตลาดยังมีแรงกดดันจากนักลงทุนต่างชาติ ที่อาจเพิ่มมุมมองบวกต่อหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งการปรับพอร์ตอาจทำให้ตลาดหุ้นเกิดใหม่ เคลื่อนไหวแย่กว่า (Underperform) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไปอีกระยะ

สำหรับวันนี้เราคาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นต่อเนื่อง แม้จะยังมีแรงกดดันจากเงินทุนไหลออก โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ที่ตลาดกังวลผลบวกจากการปรับลดกำลังการผลิตจากการประชุมโอเปควันที่ 30 พ.ย. และหุ้นไทยน่าจะได้รับแรงหนุนจากการฟื้นจากขายชอร์ต (short recovery) ซึ่งหุ้นที่ถูกขายชอร์ตสูงสุด 12 อันดับ ระหว่าง 1-14 พ.ย. ตามลำดับได้แก่ KBANK, PTT, BANPU, TRUE, IVL, AOT, ADVANC, DTAC, SCB < BEM < PTTEP และ SCC

ปัจจัยติดตามอื่นๆ : จับตาการประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย 10 ปี มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท วันนี้ / การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันพุธ / ราคาทองแดงปรับขึ้น 19% ใน 2 สัปดาห์ เป็นลบต่อหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ / 16 พ.ย. – US Crude Oil Inventory

แนวรับ/แนวต้าน : 1465 /1490 **สัดส่วนการลงทุน :** เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

คำแนะนำทางกลยุทธ์ : คาดตลาดยังอยู่ในกรอบ 1450-1490 กลยุทธ์วันนี้ขอเลือกหุ้นพื้นฐานดีที่น่าจะเป็นเป้าหมายของการซื้อคืน (short covering target) รวมทั้งหุ้นที่ไม่เสียเปรียบต้นทุน (ยังขึ้นไม่มาก) มีประเด็นเฉพาะตัว รวมทั้งหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น และมีฐานการผลิตหรือเติบโตองสหรัฐฯ ยังขอเลี่ยงหุ้นกลุ่มบันเทิงเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกรับลดประมาณการ

// หุ้น top pick เชิงกลยุทธ์ IVL, AOT BCP/ เก่งกาไร TTA*

ประเด็นเก่งกาไรเชิงกลยุทธ์

- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก USD แข็งค่า: BH, ERW, IRPC, PTT, TU (รายละเอียดในรายงาน)
- หุ้นลงทุนในธุรกิจพลังงานเหมืองแร่: BJCHI*, STPI*, SQ*
- หุ้นที่มีธุรกิจ หรือฐานการผลิตในสหรัฐฯ: IVL, EPG, TU
- หุ้นหุ้น SET ทะลุ 1520: ธนาคาร - KBANK SCB/ พลังงาน - PTTGC PTT PTTEP/ Valuation ถูก - HANA* BCP
- หุ้นโคคกัณฑ์: TTA* PSL* STA* TRUBB* KBS*
- หุ้นได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น (เงินเฟ้อ): BLA*, TIP*, EASTW*
- หุ้นที่ได้รับแรงหนุนจากฤดูกาลปลายปี: TU, ROBINS, BCP, AP, BDMS, BH, BCH, DCC, DRT

หุ้นแนะนำ

IVL (40) : ได้ประโยชน์จากขาขึ้นรอบใหม่ของปีโตรเคมี ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นหวาในอดีตถึง 3 เท่า จะทำให้กำไรแรงตัวขึ้นเร็ว หากส่วนต่าง (spread) กว้างขึ้น มีฐานการผลิตอยู่ในสหรัฐฯ อาจได้รับผลดีหลังเลือกตั้ง

AOT (464) : คาดเป็นเป้าหมาย shot covering ทั้งนี้ราคาที่ปรับลดลง 13% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจะสะท้อนความเสี่ยงที่ชะลอตัวจากตัว 0 เหยี่ยงเงินหายไประดับหนึ่งแล้ว

BCP (40) : หุ้น top pick ในกลุ่มโรงกลั่น ราคาซื้อขายที่เพียง 7x PER อีกทั้งคาดการณ์กำไรปี 2560 โต 16% ทำให้มีโอกาสสูงที่จะถูก re-rate ไปซื้อขายในระดับ PER สูงขึ้น ขณะที่ราคาคาดจะปรับตัวสอดคล้องกับค่าการกลั่น (ซึ่งมักจะปรับขึ้นไปจนกลางไตรมาส 1) หลังราคาน้ำมันดิบปี 59-60 น่าจะผันผวนต่ำกว่าอดีต

TTA* (11) : เก่งกาไร BDI และราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีที่ 11.76 บาท / ตัดขาดทุนที่ 9.10 บาท

(* หุ้นที่ไม่อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH/หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ ผู้ลงทุนควรพิจารณาจุดตัดขาดทุน รว 3-5%)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ปัจจัยภายในประเทศ

- + พาณิชย์ชี้ราคาข้าวเริ่มขยับแล้ว หอมมะลิอาจเพิ่มถึง 1,000 บาทต่อตัน (ไทยโพสต์)
- + รายงานคาดสัปดาห์หน้า ครม. พิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ยันไม่ได้ดักกลับแต่ติดขั้นตอนทางธุรการ ขณะภาคเอกชนขานรับอัตราค่าจ้างใหม่ คาดกระทบต้นทุนไม่มากนัก ด้านพาณิชย์เชื่อไม่กระทบต้นทุน สั่งจับดาสนค้าลวยจิงหะขึ้นราคา (กรุงเทพธุรกิจ)
- + ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่นโยบายด้านเศรษฐกิจของโด้ลด์ ทรัมป์ที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในระยะแรกอาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนและค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นซึ่งจะส่งผลดีกับราคายางภายในของประเทศไทย (กรุงเทพธุรกิจ)
- + ครม. ไฟเขียว ธ.ก.ส. ปลดปล่อยให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดอีก 2 ล้านไร่ วงเงิน 8 พันล้านบาท เกษตรกรไร่ละ 4 พันบาท ช่วยลดเงินที่ปลูกข้าวและเพิ่มรายได้เกษตรกรจากการปลูกข้าวโพด (กรุงเทพธุรกิจ)
- โบรกเกอร์ชี้กลุ่มเดินเรือยังไม่ฟื้นตัว แม้อัตราเดินเรือพุ่ง (กรุงเทพธุรกิจ)
- + กรมบัญชีกลางเผยมีเงินรับเข้าคลังช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ 60 ผ่านระบบ GFMS สูงถึง 2 แสนล้านบาท ขณะเบิกจ่ายภาพรวมเดือนตุลาคม 59 เภิกจ่ายได้ 15.45% สูงกว่าเป้าหมาย 6.22% และสูงขึ้น 2.22% y-y พร้อมเร่งโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 (กรุงเทพธุรกิจ)

- + กำลังซื้อยังเข้ม เชื่อพันไว้ทุกซ์ 100 วัน ภาพรวมจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ (โพสต์ทูเดย์)
- + ดัชนี MSCI เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย 0.07% โดยเพิ่มน้ำหนัก SCB และดึง BJC, KCE เข้าคำนวณ (โพสต์ทูเดย์)

ปัจจัยต่างประเทศ

- รองประธานอีซีบีเดือนนโยบายก็ตักกับการค้าของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสี่ยงจุดเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ หวังประเทศเกิดใหม่ได้รับผลกระทบหนักจากกระแสการค้าโลกซบเซา ขณะจีนกำหนดค่ากลางเงินหยวนอ่อนสุดรอบ 8 ปี หลังดอลลาร์แข็งค่า ด้านสกุลเงินเอเชียรืาวด์ ส่วนเงินบาทเริ่มแข็งค่า (กรุงเทพธุรกิจ)
- + ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินพุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดรอบ 11 เดือน โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐฯที่พุ่งสูงเกินคาดในเดือน ต.ค. โดยตัวเลขดังกล่าวช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯขึ้นไปแตะจุดสูงสุดรอบ 10 เดือน และช่วยหนุนแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯในเดือน ธ.ค. (รอยเตอร์)
- นโยบายทรัมป์ช่วยกดดันเงินบาทอ่อน แบงก์คาดปีหน้า 36 บาท/เหรียญสหรัฐฯ หนุนส่งออกฟื้นตัว (โพสต์ทูเดย์)
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับขึ้นในวันอังคารโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบและการดีดขึ้นของหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค ทางด้านหุ้นโนเกียดิ่งลงหลังเผยคาดการณ์ผลกำไรที่น่าผิดหวัง (รอยเตอร์)
- + แรงเทขายพันธบัตรชะลอตัวลงในวันอังคารซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มที่เน้นการจ่ายเงินปันผล เช่นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (รอยเตอร์)
- เฟดสาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลอง GDP Now พบว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัว 3.3% ในไตรมาส 4
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากการคาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯจะเพิ่มสูงขึ้น (Investing.com)

Tags : ยังถูกกดดันจากเงินทุนไหลออก แต่มีโอกาสฟื้นตัวต่อ บล.ยูโอบี เคยเขียนฯ



กยท.ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างปท.

ข่าวเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 13:31 น.



กยท. ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ เร่งหาข้อสรุปความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 โดยระบุว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการ

ยางพาราทั้งระบบของโลก อาทิ การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) ผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร นี้ด้วย



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:43 Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.เผย ที่ประชุม ITRC คาดความต้องการใช้ยางยังโตปีละ 3-5% เร่งกำหนดปริมาณส่งออกเหมาะสม

RYT9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวฉบับนี้ ดำเนินการ ข่าวธุรกิจ ข่าวการเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวท่องเที่ยว ข่าวเทคโนโลยี ข่าวสังคม ข่าวต่างประเทศ ข่าวสุขภาพ ข่าวบันเทิง/ent ข่าวบันเทิง/ent ข่าวบันเทิง

บริษัท อาร์วายทีไนน์ จำกัด เลขที่ 100/100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10140 โทร 02-2551-1111



กยท.เผย ที่ประชุม ITRC คาดความต้องการใช้ยางยังโตปีละ 3-5% เร่งกำหนดปริมาณส่งออกเหมาะสม

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 12:26:56 น.

นายธีช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ว่า จากการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็น การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ในการนำหลักสถิติและวิชาการเข้ามาใช้ในการประเมินความต้องการการใช้ยางของโลก ซึ่งโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ถึงแม้จะไม่ได้เติบโตในอัตราที่สูงมากเกินไป แต่ก็มีแนวโน้มของอุปสงค์ อุปทาน ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีประมาณ 3 - 5% ต่อปี แต่สิ่งที่แตกต่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือจะมีประเทศผู้ส่งออกที่มีความหลากหลายทำให้เกิดแข่งขันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการแข่งขันในเชิงประเทศผู้ปลูกยางพารา ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจำเป็นต้องทำการพัฒนาคุณภาพยางพาราให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในโลก

ในส่วนของผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่มีการร่วมมือกันของไตรภาคี ยางพาราระหว่างประเทศ โดยสาเหตุที่ต้องมีการวิเคราะห์กำหนดปริมาณ การส่งออกที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากหลักสถิติจะแสดงให้เห็นว่าหากแต่ละ ประเทศทำการส่งออกโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ ปริมาณสินค้าเกินความต้องการของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาขายและ ส่งผลต่อเกษตรกรของโลก จำเป็นต้องหาจุดสมดุลของราคาและปริมาณ โดยการกำกับปริมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงของ 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนื่องจากการส่งออกยางพารารวมทั้ง 3 ประเทศ มีปริมาณมากกว่า 50% ของโลก ดังนั้นจะต้องมีการประเมินความเหมาะสม ของปริมาณที่ชัดเจน ซึ่งในรอบปีนี้มาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่สามารถ ปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดที่เป็นพันธะสัญญาร่วมกันของสภาไตรภาคี เพราะ ฉะนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซีย ต้องทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ สามารถรักษาระดับปริมาณการส่งออกของแต่ละประเทศที่เหมาะสมเพื่อให้ ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป

สำหรับความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) ได้เริ่ม ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายกันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมาก นัก อาจเนื่องมาจากการซื้อขายยางพาราแบบส่งมอบจริงเป็นเรื่องใหม่ ของวงการตลาดยางพารา ในขณะตลาดยางพาราที่ผ่านมาจะเป็นตลาด ซื้อขายยางแบบล่วงหน้า คงต้องหาแนวทางการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยน เรื่องระเบียบที่จะทำให้ผู้ซื้อรายย่อยและผู้ขายรายย่อยสามารถเข้ามาใช้ บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น และอาจรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมเพื่อจูงใจให้คนเข้า มาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารตลาดRRM ให้พิจารณาและดำเนินการต่อไป

ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศ อื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้ทำหนังสือเชิญชวนประเทศจีนเข้าร่วมสภา ไตรภาคียางระหว่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ขณะนี้ทำการ ติดตามและประสานงานกับไปยังประเทศจีนเพื่อรอคำตอบ และในส่วนของ ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้ทำหนังสือเชิญชวนประเทศเวียดนามมา เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่ส่งออกยาง มากเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งขณะนี้ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการ พิจารณาข้อดี - ข้อเสีย และผลประโยชน์ที่ประเทศเวียดนามจะได้รับเมื่อ ร่วมสภาไตรภาคีระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในอีกหนึ่งปีข้าง หน้า

--อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317
อีเมลล์: rachada@infoquest.co.th--



AC NEWS <http://www.acnews.net>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:44 Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.เผยที่ประชุมสภาไตรภาคียางคาดความต้องการใช้ยางยังโตปีละประมาณ 3-5%

กยท.เผยที่ประชุมสภาไตรภาคียางคาดความต้องการใช้ยางยังโตปีละประมาณ 3-5%



การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) เพื่อเร่งหาข้อสรุปความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ดร.ชิตช์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก อาทิ การพยากรณ์อุปสงค์อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) ผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

ดร.ชิตช์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็น การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ในการนำหลักสถิติและวิชาการเข้ามาใช้ในการประเมินความต้องการการใช้ยางของโลก ซึ่งโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้เติบโตในอัตราที่สูงมากเกินไป แต่ก็มีความใกล้เคียงกันของอุปสงค์ อุปทาน ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีประมาณ 3 - 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่สิ่งที่แตกต่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือจะมีประเทศผู้ส่งออกที่มีความหลากหลายทำให้เกิดแข่งขันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการแข่งขันในเชิงประเทศผู้ปลูกยางพารา ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจำเป็นต้องทำการพัฒนาคุณภาพยางพาราให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในโลก

“สำหรับความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายกันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก อาจเนื่องมาจาก การซื้อขายยางพาราแบบส่งมอบจริงเป็นเรื่องใหม่ของวงการตลาดยางพารา ในขณะทีตลาดยางพาราที่ผ่านมาจะเป็นตลาดซื้อขายแบบล่วงหน้า คงต้องหาแนวทางการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนเรื่องระเบียบที่จะทำให้ผู้ซื้อรายย่อยและผู้ขายรายย่อยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น และอาจรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมเพื่อจูงใจให้คนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารตลาด RRM ให้พิจารณาและดำเนินการต่อไป” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว



ดร.ธีชัย สุขสะอาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่มีการร่วมมือกันของไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ โดยสาเหตุที่ต้องมีการวิเคราะห์กำหนดปริมาณการส่งออกที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากหลักสถิติจะแสดงให้เห็นว่าหากแต่ละประเทศทำการส่งออก โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ปริมาณสินค้าเกินความต้องการของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาขายและส่งผลต่อเกษตรกรของโลก จำเป็นต้องหาจุดสมดุลของราคาและปริมาณ โดยการกำกับปริมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงของ 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนื่องจากการส่งออกยางพารารวมทั้ง 3 ประเทศมีปริมาณมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของโลก ดังนั้นจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมของปริมาณที่ชัดเจน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นพันธะสัญญาร่วมกันของสภาไตรภาคี เพราะฉะนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซีย ต้องทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถรักษาระดับปริมาณการส่งออกของแต่ละประเทศที่เหมาะสมเพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้ทำหนังสือเชิญชวนประเทศจีนเข้าร่วมสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ขณะนี้ทำการติดตามและประสานงานกับไปยังประเทศจีนเพื่อรอคำตอบ และในส่วนของประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้ทำหนังสือเชิญชวนประเทศเวียดนามมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งขณะนี้ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อดี - ข้อเสีย และผลประโยชน์ที่ประเทศเวียดนามจะได้รับเมื่อร่วมสภาไตรภาคีระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในอีกหนึ่งปีข้างหน้า

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) เพื่อเร่งหาข้อสรุปความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก ณ ประเทศอินโดนีเซีย - ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย



ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก อาทิ การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) ผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันที่15ธันวาคม2559ณกรุงเทพมหานคร

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็น การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ในการนำหลักสถิติและวิชาการเข้ามาใช้ในการประเมินความต้องการการใช้ยางของโลก ซึ่งโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้เติบโตในอัตราที่สูงมากเกินไป แต่ก็มี ความ

ใกล้เคียงกันของอุปสงค์ อุปทาน ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีประมาณ 3 - 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่สิ่งที่แตกต่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือจะมีประเทศผู้ส่งออกที่มีความหลากหลายทำให้เกิดแข่งขันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการแข่งขันในเชิงประเทศผู้ปลูกยางพารา ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจำเป็นต้องทำการพัฒนาคุณภาพยางพาราให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในโลก

"สำหรับความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายกันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก อาจเนื่องมาจากการซื้อขายยางพาราแบบส่งมอบจริงเป็นเรื่องใหม่ของวงการตลาดยางพารา ในขณะที่ตลาดยางพาราที่ผ่านมาจะเป็นตลาดซื้อขายแบบล่วงหน้า คงต้องหาแนวทางการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนเรื่องระเบียบที่จะทำให้ผู้ซื้อรายย่อยและผู้ขายรายย่อยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น และอาจรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมเพื่อจูงใจให้คนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารตลาด RRM ให้พิจารณาและดำเนินการต่อไป"ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ดร.ธีรช สุขสะอาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่มีการร่วมมือกันของไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ โดยสาเหตุที่ต้องมีการวิเคราะห์กำหนดปริมาณการส่งออกที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากหลักสถิติจะแสดงให้เห็นว่าหากแต่ละประเทศทำการส่งออกโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ปริมาณสินค้าเกินความต้องการของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคายางและส่งผลต่อเกษตรกรของโลก จำเป็นต้องหาจุดสมดุลของราคาและปริมาณ โดยการกำกับปริมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงของ 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนื่องจากการส่งออกยางพารารวมทั้ง 3 ประเทศมีปริมาณมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของโลก ดังนั้นจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมของปริมาณที่ชัดเจน ซึ่งในรอบปีนี้มาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นพันธะสัญญาร่วมกันของสภาไตรภาคี เพราะฉะนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียต้องทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถรักษาระดับปริมาณการส่งออกของแต่ละประเทศที่เหมาะสม เพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้ทำหนังสือเชิญชวนประเทศจีนเข้าร่วมสภาไตรภาคียางพารา ระหว่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ขณะนี้ทำการติดตามและประสานงานกับไปยังประเทศจีนเพื่อรอคำตอบ และในส่วนของประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้ทำหนังสือเชิญชวนประเทศเวียดนามมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งขณะนี้ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อดี - ข้อเสีย และผลประโยชน์ที่ประเทศเวียดนามจะได้รับเมื่อร่วมสภาไตรภาคีระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในอีกหนึ่งปีข้างหน้า

ยางปาล์ม
ผู้นำข่าวสารในวงการยางพาราและปาล์มน้ำมัน *online*

วันที่ 18 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางฯเร่งบริหารจัดการยางพาราของโลก

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางฯ เร่งบริหารจัดการยางพาราของโลก



ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก

อาทิ การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) ผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็น การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ในการนำหลักสถิติและวิชาการเข้ามาใช้ในการประเมินความต้องการการใช้ยางของโลก ซึ่งโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอยู่เป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะไม่ได้เติบโตในอัตราที่สูงมากเกินไป แต่ก็มีแนวโน้มใกล้เคียงกันของอุปสงค์ อุปทาน ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีประมาณ 3 - 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

แต่สิ่งที่แตกต่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือจะมีประเทศผู้ส่งออกที่มีความหลากหลายทำให้เกิดแข่งขันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการแข่งขันในเชิงประเทศผู้ปลูกยางพารา ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจำเป็นต้องทำการพัฒนาคุณภาพยางพาราให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในโลก



“สำหรับความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (RRM) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายกันยายนที่ผ่านมา ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก อาจเนื่องมาจากการซื้อขายยางพาราแบบส่งมอบจริงเป็นเรื่องใหม่ ของวงการตลาดยางพารา ในขณะที่ตลาดยางพาราที่ผ่านมาจะเป็นตลาดซื้อขายแบบล่วงหน้า คงต้องหาแนวทางการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนเรื่องระเบียบที่จะทำให้ผู้ซื้อรายย่อยและผู้ขายรายย่อยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น และอาจรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมเพื่อจูงใจให้คนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นแนวทางที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารตลาดRRM ให้พิจารณาและดำเนินการต่อไป” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่มีการร่วมมือกันของไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ สาเหตุที่ต้องมีการวิเคราะห์กำหนดปริมาณการส่งออกที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากหลักสถิติจะแสดงให้เห็นว่าหากแต่ละประเทศทำการส่งออกโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ปริมาณสินค้าเกินความต้องการของตลาด ส่งผลกระทบต่อราคายางและส่งผลต่อเกษตรกรของโลก จึงจำเป็นต้องหาจุดสมดุลของราคาและปริมาณ โดยการกำกับปริมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงของ 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนื่องจากการส่งออกยางพารารวมทั้ง 3 ประเทศมีปริมาณมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของโลก ดังนั้นจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมของปริมาณที่ชัดเจน

ในรอบปีที่ผ่านมาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นพันธะสัญญาร่วมกันของสภาไตรภาคี เพราะฉะนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซีย ต้องทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถรักษาระดับปริมาณการส่งออกของแต่ละประเทศที่เหมาะสมเพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป



ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้ทำหนังสือเชิญชวนประเทศจีนเข้าร่วมสภาไตรภาคีฯระหว่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ขณะนี้ทำการติดตามและประสานงานกับไปยังประเทศจีนเพื่อรอคำตอบ และในส่วนของประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้ทำหนังสือเชิญชวนประเทศเวียดนามมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่ส่งออกยางมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งขณะนี้ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อดี - ข้อเสีย และผลประโยชน์ที่ประเทศเวียดนามจะได้รับเมื่อร่วมสภาไตรภาคีฯระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในอีกหนึ่งปีข้างหน้า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พุธที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23215

หน้า: 12 (ซ้าย)

Col.Inch: 18.05 Ad Value: 15,342.50 PRValue (x3): 46,027.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พิษณุโลกไฟเขียวเงินกู้ 1.1 ล้านต่อยอดธุรกิจ 3 กลุ่มเกษตรกร

พิษณุโลกไฟเขียวเงินกู้ 1.1 ล้าน ต่อยอดธุรกิจ 3 กลุ่มเกษตรกร

พิษณุโลก : นายอนันต์ มัทจรรย์พันธ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้หมุนเวียน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นายอนันต์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 18,397,000 บาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยึดตามแผนงานการผลิตที่สอดคล้องกับฤดูกาลหรือความต้องการของสมาชิก การส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการเงินทุนอย่างเป็นระบบ

นายอนันต์กล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์ขอกู้ จำนวน 3 แห่ง จำนวน 1,100,000 บาท โดยอนุมัติเป็นทุนส่งเสริมการปลูกข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รวมหมู จำนวน 400,000 บาท เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการรวบรวมผลผลิตยางพาราให้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.อำเภอชาติตระการ จำนวน 500,000 บาท และเพื่อเป็นทุนจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าแดง จำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ แนะนำส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรระดมทุนภายในจากสมาชิกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ลดการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนอื่น โดยสามารถใช้ทุนของตนเองมาบริหาร จัดการบริการสมาชิกให้เกิดประโยชน์อย่างพอเพียงต่อไป